

Thắng Thủy, ngày 10 tháng 10 năm 2022

LỊCH THỰC HIỆN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch số 36 /KHBDCM- MNTT ngày 03/10/2022 về kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2022 - 2023 của trường Mầm non Thắng Thủy;

Căn cứ kế hoạch số 56 /KH - MNTT ngày 04 tháng 10 năm 2022 của trường Mầm non Thắng Thủy về kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2022 - 2023; Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ giáo viên và công việc được giao. Tổ chuyên môn xây dựng Lịch thực hiện sinh hoạt chuyên môn năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

- Toàn tổ có 25 đồng chí giáo viên.

Trình độ đại học: 23/25 đồng chí đạt 91%. Cao đẳng: 2 đồng chí đạt 9 %.

- Số lớp trong trường: Có 15 lớp (trong đó Mẫu giáo 11 lớp, Nhà trẻ 4 lớp)

+ Số trẻ trong trường đã đến lớp: 394 cháu (trong đó Mẫu giáo 318 cháu; Nhà trẻ 76 cháu)

+ Trong đó số trẻ đã đi học từ năm học trước là: 300 cháu.

1. Thuận lợi.

- 100% các đồng chí giáo viên đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn, có nhiều kinh nghiệm tâm huyết và yêu nghề, hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, có ý thực học tập vươn lên.

- Các đồng chí giáo viên đoàn kết, giúp đỡ nhau về chuyên môn.

- Các lớp học được xây dựng theo hướng chuẩn khang trang, sạch đẹp đảm bảo đủ diện tích, lớp có công trình khép kín thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động cho cô và trẻ.

- Nhà trường mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ dùng, phục vụ cho công tác giảng dạy khá đầy đủ.

- Được sự ủng hộ của cha mẹ trẻ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đồng viên giáo viên về tinh thần để các cô làm tốt công tác nuôi dạy.

- Đa số các bậc cha mẹ trẻ đã quan tâm tới việc cho trẻ tới trường, phối

kết hợp nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Khó khăn.

- Năm học 2022-2023 còn thiếu giáo viên chưa được bổ sung . Hiện tại có 5 lớp chỉ có 1 giáo viên /lớp vì vậy khó khăn trong công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ.

- Một số cháu do bố mẹ đi làm ăn xa để trẻ ở nhà với ông bà nên việc quan tâm, nắm bắt tình hình của lớp qua nhóm zalo có nhiều khó khăn, việc phối hợp với giáo viên còn hạn chế.

- Khối 5 tuổi số trẻ trên lớp còn quá tải so với quy định.

- Một số giáo viên mới ra trường kinh nghiệm ít, một vài giáo viên nhiều tuổi nên sự sáng tạo đổi mới trong việc ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động cho trẻ

- Môi trường hoạt động ngoài lớp học các khu vực chơi ở khu lẻ chưa có mái che nên khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động ngoài lớp học cho trẻ.

- Nhà trường đang thi công xây dựng thêm phòng học nên việc tổ chức các hoạt động môi trường ngoài nhóm lớp cũng bị ảnh hưởng

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

***Khối trưởng.**

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của khối, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của khối theo các quy định;

- Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong khối thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, dự giờ

- Kiểm tra thực hiện nội quy, quy định của nhà trường qua các lớp trong khối.

- Tổ chức các phong trào thi đua của khối, của trường phát động, tổ chức hướng dẫn giáo viên hoạt động chuyên môn có chất lượng và sinh hoạt có nề nếp.

***Giáo viên.**

- Mọi giáo viên trong khối đều được tổ chức sinh hoạt chuyên môn và thực thi nhiệm vụ trong khối, chịu sự phân công, giám sát của khối trưởng. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ đều được thực hiện trong khối.

- Giáo viên phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của Khối trưởng, có vấn đề gì vướng mắc, gặp khó khăn phải báo cáo xin ý kiến của Khối trưởng để được bàn bạc và giải quyết kịp thời với nhiệm vụ được giao.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

STT	Thời gian	Nội dung	Hình thức	Chuẩn bị
1	Tháng 09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng Lịch thực hiện sinh hoạt CM của tổ, khối. - Triển khai xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân. - Đăng ký đề xuất bồi dưỡng chuyên môn. - Thống nhất xây dựng mục tiêu, nội dung các hoạt động nhánh mới vào kế hoạch CSGD trẻ năm học. - Thảo luận một số bài tập văn nghệ cho trẻ - Trao đổi kinh nghiệm tạo MT hoạt động cho trẻ ứng dụng STEAM và giảm tông màu trong tạo môi trường lớp học. - Bồi dưỡng CNTT, tham mưu chuyên môn hướng dẫn cách lưu hồ sơ và đặt cây thư mục - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm của nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung trao đổi. - Qua mạng zalo tới các KT. - Qua mạng zalo tới các KT. - TCM trao đổi, thảo luận. - TCM trao đổi. - Tập trung. - Tập trung 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung SHCM. - Nội dung 35 modul bồi dưỡng. - Căn cứ những tồn tại về CM của gv để đề xuất. - Kế hoạch CSGD khối, lớp. - Nhạc, một số bài múa. - Một số hình ảnh MTGD STEAM, một số ý tưởng màu sắc, trò chơi. -Máy tính -Vệ sinh môi trường, vệ sinh trẻ, HSSS, Công nghệ thông tin

<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">Tháng 10/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trao đổi cách làm thể thức, phần mềm trò chơi ATGT. - Sinh hoạt chuyên môn khối các nội dung: + Tạo màn hình user cho trẻ + Thống nhất cách lưu công văn và kế hoạch. - Dự giờ, rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho chuyên đề trường đợt 1. - Triển khai các giáo viên trong tổ đăng kí GPST năm học 2022-2023. -Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối 	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung các giáo viên cốt cán. - Tập trung trao đổi, thảo luận. - Dự giờ trực tiếp, rút kinh nghiệm cho gv. - Qua gmail tới các KT. Tập trung theo khối -Họp ban thi đua + Giáo viên 	<ul style="list-style-type: none"> - Các ý tưởng làm Trò chơi an toàn giao thông - Các nội dung sinh hoạt, máy tính, HSSS... - Giáo án, đồ dùng tiết dạy... - Ý tưởng, đề tài đăng ký. -Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng
<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Tháng 11/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của PGD - Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày 20/11 - Tổ chức sinh hoạt CM tổ dưới hình thức công diễn các tiết dạy tốt chào mừng 20/11. - Tổ chức dự giờ, rút kinh 	<ul style="list-style-type: none"> - Các lớp - Dự trực tiếp. - Tập trung. - Dự giờ trực 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tốt chế độ SH của trẻ HSSS, Môi trường trong và ngoài lớp học, phần mềm máy tính.... - Giáo án, đồ dùng tiết dạy... - Nội dung SHCM, tài liệu hướng dẫn tổ chức cho trẻ - Giáo án, đồ dùng

		nghiệm cho các tiết dạy tốt - Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ, khối	tiếp, rút kinh nghiệm cho gv lên chuyên đề. - Họp ban thi đua + Giáo viên	tiết dạy... - Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng
4	Tháng 12/2022	- Tổ chức sinh hoạt CM tổ lĩnh vực KNXH - Thảo luận về vấn đề khó khăn vướng mắc trong việc tạo môi trường lớp học ứng dụng STEAM cho trẻ trong mọi lĩnh vực và mọi hoạt động. - Chuẩn bị nội dung tổ chức sân chơi “Những chiến sĩ tí hon cho trẻ” - Tham gia tổ chức sân chơi “Chiến sĩ tí hon” cho trẻ. - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm cho chuyên đề trường đợt 3 (LVNN: LQ chữ cái). - Tham gia báo cáo GPST của các lớp. Chuẩn bị báo cáo GPST cấp trường. - Chuẩn bị cho công tác sơ kết học kì I.	- Tập trung. - Tập trung. - Tập trung. - Tập trung giáo viên trẻ - GV dự, rút kinh nghiệm cho tiết chuyên đề. - Tập trung - Tập trung	- Đồ dùng, cháu, trang phục... - Nội dung SHCM, tài liệu hướng dẫn hoạt động Steam cho trẻ MGL. - Một số trò chơi VĐ, TC về giao thông, bài múa, thể dục đồng diễn... - Tuyên truyền phụ huynh phối hợp. Trang phục trẻ, đồ dùng... - Giáo án, đồ dùng tiết dạy... - Giáo án, đồ dùng tiết dạy... - Các số liệu kết quả các khối đã đạt được, tồn tại. - Tạo môi trường,

		-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối	- Họp ban thi đua + Giáo viên	HSSS, nề nếp, vệ sinh trẻ... -Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng
5	Tháng 01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai việc thực hiện kế hoạch học kỳ II. - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo khối các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động nhận biết và 1 số phương pháp, hình thức khi dạy nhận biết. + Tập hát một số bài hát trong chủ đề. + Tổ chức chuyên đề butfef cho trẻ. - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm cho chuyên đề trường lần 4 (PTTM) - Tổ chức các hoạt động vui đón tết nguyên đán cho trẻ + Trao đổi kỹ năng viết SK <p>-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung. - Tập trung trao đổi, thảo luận. - Dự trực tiếp, rút kinh nghiệm cho gv lên chuyên đề. - Tập trung . <p>- Họp ban thi đua + Giáo viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung kế hoạch CM kỳ II. - Nội dung SHCM, tài liệu hướng dẫn tổ các hoạt động cho trẻ nhận biết. Một số bài hát khó ; Nhạc, các ý tưởng trò chơi... - Giáo án, đồ dùng tiết dạy... Tài liệu hướng dẫn viết SKKN. <p>-Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng</p>

6	<p>Tháng 02/2023</p>	<p>- Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm cho chuyên đề trường lần 5 (PTTCKNXH) + Sinh hoạt tổ chuyên môn gồm nội dung: - Trao đổi thống nhất các nội dung về chuyên đề «Tôi yêu Việt Nam» lồng ghép trong kế hoạch chủ đề.</p> <p>-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối</p>	<p>- Dự giờ, góp ý cho giáo viên lên chuyên đề.</p> <p>- Tập trung .</p> <p>- HỌP BAN THI ĐUA + GIÁO VIÊN</p>	<p>- Giáo án, đồ dùng tiết dạy.</p> <p>- Nội dung SHCM : Các nội dung lồng ghép chuyên đề trong giờ đón, trả trẻ, giờ SHC, tài liệu.</p> <p>-Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng</p>
7	<p>Tháng 03/2023</p>	<p>- Hướng ứng hội thi làm đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác CSGD (Quan tâm đến đồ chơi trong góc STEAM) và thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3. - Phối kết hợp chuyên môn Tập huấn cho tất cả giáo viên về nội dung và phương pháp đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN theo quyết định của Bộ trưởng BGD&ĐT - Sinh hoạt chuyên môn gồm các nội dung: + Thảo luận về phương pháp đánh giá trẻ.</p> <p>-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối</p>	<p>- GV tham gia trực tiếp.</p> <p>- Tham gia trực tiếp.</p> <p>- Tập trung.</p> <p>- HỌP BAN THI ĐUA + GIÁO VIÊN</p>	<p>- Ý tưởng các trò chơi, các nguyên liệu; bài hát, nhạc, máy tính....</p> <p>- Nội dung SHCM về phương pháp quan sát, đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN</p> <p>- Nội dung SHCM về phương pháp quan sát, đánh giá trẻ,</p> <p>-Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng</p>

8	Tháng 4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh hoạt chuyên môn gồm các nội dung: + Trao đổi về phương pháp tổ chức một số trò chơi dân gian cho trẻ. + Rút kinh nghiệm công tác xây dựng MT ứng dụng STEAM cho trẻ hoạt động. <p style="color: red;">-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung. <p style="color: red;">- Hội ban thi đua + Giáo viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung SHCM : tài liệu hướng dẫn tổ các TC dân gian cho trẻ , ý kiến chia sẻ của một số gv làm tốt công tác tạo MT ứng dụng Steam. <p style="color: red;">-Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng</p>
9	Tháng 5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh hoạt chuyên môn gồm các nội dung: + Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. + Chuẩn bị các nội dung cho Liên hoan BKN tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1- 6. <p style="color: red;">- Triển khai đánh giá trẻ cuối năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham gia công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. - Thực hiện đánh giá công tác BDTX giáo viên <p style="color: red;">-Sinh hoạt chuyên môn đánh giá công tác thi đua của tổ , khối</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung. <p>- Gv đánh giá</p> <p>- GV tự đánh</p> <p>- GV tự đg, Tập trung nhận xét, đánh giá.</p> <p style="color: red;">- Hội ban thi đua + Giáo viên</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung SHCM: ý kiến trao đổi, chia sẻ của GV; ý tưởng một số trò chơi, các bài múa, nhạc, máy tính... <p>-Máy tính, file đánh giá trẻ.</p> <p>- Bản tự nhận xét, các minh chứng.- Thang điểm, sổ BDTX , bài thu hoạch BDTX... của GV.</p> <p style="color: red;">-Đánh giá theo thang điểm đã xây dựng</p>

P. HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Bướm

Nguyễn Thị Hiền

